

Số: 02 /CTr-UBND

Long Phú, ngày 11 tháng 5 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021**

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021;

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Long Phú ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021, cụ thể như sau:

**I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

**1. Mục tiêu**

Mục tiêu là nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu về tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời để các phòng, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, người lao động và nhân dân nhận thức sâu sắc, có trách nhiệm cao hơn về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí.

**2. Yêu cầu**

- THTK, CLP phải gắn với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 22/12/2020 của Huyện ủy Long Phú về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và thực hiện đồng bộ ở mọi lúc, mọi nơi cùng với sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- THPTK, CLP phải gắn liền với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị; là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo sự chuyển biến tích cực trong THPTK, CLP.

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch THPTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, xác định THPTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, ngành, lĩnh vực và yêu cầu cải cách hành chính theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện cải cách hành chính năm 2021 để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### **3. Nhiệm vụ trọng tâm**

Để đạt được các yêu cầu đó, việc THPTK, CLP năm 2021 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính – ngân sách, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ và thực hiện điều hành chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được giao. Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ trùng lặp, kém hiệu quả, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong năm 2021 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau.

c) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phân đầu giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2021 được giao.

d) Quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm thông qua mạng đấu thầu rộng rãi.

đ) Tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả trong chi thường xuyên ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

## **II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM CỤ THỂ TRONG CÁC LĨNH VỰC**